

CÔNG BÁO

NƯỚC VIỆT-NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

MỤC LỤC

CÁC BỘ

Trang

BỘ LAO ĐỘNG

22-10-1964 — Thông tư số 16-LĐ-TT quy định những biện pháp an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa 719

BỘ NỘI VỤ

20-10-1964 — Quyết định số 273-NV về việc điều chỉnh địa giới và chia lại hai xã thuộc hai huyện Trùng-khánh và Quảng-uyên, tỉnh Cao-bằng . . . 720

TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Trang

22-10-1964 — Thông tư số 856-TKTH hướng dẫn thi hành quyết định số 112-CP ngày 22-7-1964 của Hội đồng Chính phủ về việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch ở các đơn vị cơ sở. 721

TỔNG CỤC VẬT TƯ

27-10-1964 — Thông tư số 345 — TVT — KT về việc phân phối sử dụng phế liệu thép là trang thiếc 728

ỦY BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

1-10-1964 — Quyết định số 199-KHH-QĐ ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước. 728

CÁC BỘ

BỘ LAO ĐỘNG

THÔNG TƯ số 16-LĐ-TT ngày 22-10-1964 quy định những biện pháp an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Ước gửi:

- Các Bộ; các Tổng cục quản lý sản xuất,
- Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố và khu,
- Các Sở, Ty, Phòng Lao động,

Tại nạn lao động ở máy cưa đĩa đến nay vẫn còn xảy ra nhiều. Tai nạn thường xảy ra

là: gỗ đánh lại trúng người làm cho công nhân chết hoặc bị thương nặng, lưỡi cưa cắt đứt tay; dăm gỗ bắn vào mắt. Nguyên nhân gây ra tai nạn chủ yếu do máy cưa thiếu thiết bị an toàn; công nhân điều khiển máy cưa chưa được huấn luyện thành thạo hoặc không nghiêm chỉnh chấp hành các quy trình thao tác và kỹ thuật an toàn. Những tai nạn về máy cưa đĩa xảy ra trong mấy năm qua đã gây nhiều thiệt hại về người, về của và ảnh hưởng không tốt đến sản xuất ở nhiều xí nghiệp. Ngoài ra, bụi mùn cưa đã làm cho công nhân bị đau mắt; viêm mũi, họng hoặc mắc bệnh phổi.

Ngày 14-5-1964 Bộ Lao động đã có công văn số 690-LĐ-BH gửi các Bộ, các ngành, các địa phương tài liệu hướng dẫn kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa để phổ biến cho các đơn vị cơ sở nghiên cứu áp dụng.

Để ngăn chặn tai nạn lao động, nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe cho công nhân, đây mạnh sản xuất, căn cứ nghị định số 187-CP

0966 624

ngày 20-12-1963 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động, Bộ Lao động ban hành thông tư này quy định những biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn khi sử dụng máy cưa đĩa.

1. Máy cưa đĩa đưa vào sử dụng phải có kết cấu thật cứng vững, mặt bàn phải bằng phẳng để tránh trong quá trình làm việc bị rung dẽ đưa gỗ lên đánh trở lại, máy phải có đủ những thiết bị an toàn sau đây:

— Hộp che lưỡi cưa, có bộ phận chống gỗ đánh lại, chống đưa tay vào lưỡi cưa;

— Thiết bị hút mùn cưa (nếu không có thiết bị hút mùn cưa thì ngoài hộp che ở phía trên, phải bịt kín phía dưới bàn máy);

— Dao tách mạch cưa; dao tách mạch cưa phải làm đúng quy cách: điều chỉnh được, dày hơn chiều dày lưỡi cưa 10%, cao hơn đường kính lưỡi cưa (khoảng 15 ly) và sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật: lắp dao nằm cùng một mặt phẳng với lưỡi cưa, khoảng cách từ dao tới lưỡi cưa không được xa quá (dưới 10 ly);

— Máy cưa đĩa phải có công tắc ngắt điện riêng, đặt vừa tầm tay người thợ chính. Không được dùng cầu dao để trực tiếp đóng mở máy.

2. Bên cạnh mỗi máy cưa phải có bảng ghi những điều cần thiết về quy trình thao tác và về kỹ thuật an toàn (chú trọng tư thế thao tác của thợ chính và thợ phụ), viết bằng chữ to và treo ở chỗ công nhân dễ nhìn nhất.

3. Chỉ được sử dụng công nhân điều khiển máy cưa đĩa khi đã được y sĩ hoặc bác sĩ chứng nhận người đó có sức khỏe tốt. Những người đau thần kinh, đau phổi hay đau tim nhất thiết không được đứng máy.

4. Trước khi bố trí công nhân vào điều khiển máy cưa, xí nghiệp có trách nhiệm huấn luyện người đó nắm vững kỹ thuật an toàn và quy trình thao tác.

5. Phải trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ cần thiết cho công nhân điều khiển máy cưa đĩa theo chế độ hiện hành.

Hết quý I năm 1965 các đơn vị có sử dụng máy cưa đĩa phải thi hành đầy đủ những biện pháp an toàn quy định ở thông tư này. Quá thời hạn đó, thủ trưởng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm về mọi sự cố xảy ra nếu cho phép vận hành các máy cưa đĩa thiếu các thiết bị an toàn quy định trên.

Những đơn vị có sử dụng cưa đĩa cần phổ biến rộng rãi thông tư này cho công nhân, viên chức có liên quan để nâng cao ý thức đề phòng tai nạn và cần có kế hoạch thường xuyên kiểm tra tình hình và việc sử dụng các thiết bị an toàn và dụng cụ phòng hộ cho tốt.

Bộ Lao động đề nghị các Bộ, các Tổng cục, các Ủy ban hành chính các khu, tỉnh và thành phố phổ biến thông tư này đến các đơn vị sản xuất trực thuộc ngành và địa phương mình, giúp đỡ các đơn vị giải quyết nhanh chóng việc mua sắm, chế tạo các thiết bị an toàn, đồng thời lãnh đạo và kiểm tra các đơn vị thi hành đầy đủ thông tư này.

Các cơ quan lao động có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành, kịp thời báo cáo và đề nghị với Ủy ban hành chính địa phương thi hành những biện pháp cần thiết đối với những nơi không thực hiện đầy đủ những biện pháp quy định trong thông tư này.

Hà-nội, ngày 22 tháng 10 năm 1964

K.T. Bộ trưởng Bộ Lao động

Thủ trưởng

NGUYỄN ĐĂNG

BỘ NỘI VỤ

QUYẾT ĐỊNH số 273-NV ngày 20-10-1964 về việc điều chỉnh địa giới và chia lại hai xã thuộc hai huyện Trùng-khánh và Quảng-uyên, tỉnh Cao-bằng.

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ nghị định số 130-CP ngày 29 tháng 9 năm 1961 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ và nghị định bổ sung số 31-CP ngày 20 tháng 3 năm 1963;

Căn cứ quyết định số 56-CP ngày 24 tháng 4 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Bộ Nội vụ phê chuẩn sự phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;

Theo đề nghị của Ủy ban hành chính tỉnh Cao-bằng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Hợp nhất xóm Nà-chá thuộc xã Đoài-duơng, huyện Trùng-khánh và các xóm Nà-leng, Khung-lung, Sóc-lạn, Nưa-thơm, Nà-sang, Nà-đơu, Bàn-nưa thuộc xã Độc-lập, huyện Quảng-uyên thành xã Bình-lăng thuộc huyện Quảng-uyên.